

UBND TỈNH LONG AN  
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-BCTT

Long An, ngày tháng 12 năm 2020

V/v tuyên truyền Lễ dâng hương kỷ  
niệm 10 năm Ngày mất của Giáo sư  
Trần Văn Giàu (16/12/2010 –  
16/12/2020)

Kính gửi:

- Báo Long An; Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Trung tâm PVHCC tỉnh);
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm VH-TT huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-BTC ngày 14/12/2020 của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 10 năm Ngày mất của Giáo sư Trần Văn Giàu (16/12/2010 – 16/12/2020); Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh thực hiện tuyên truyền Lễ dâng hương kỷ niệm 10 năm Ngày mất của Giáo sư Trần Văn Giàu (16/12/2010 – 16/12/2020) theo Kế hoạch số 255/KH-BTC ngày 14/12/2020 và tài liệu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp (*đính kèm*).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên địa bàn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - UBND tỉnh (báo cáo);
  - Sở VH-TTLD (phối hợp);
  - UBND huyện, thị xã, thành phố (p/h chỉ đạo);
  - Giám đốc (báo cáo), PGĐ Sở TTTT;
  - Lưu: VT, BCTT. HY(01)
- (VB điện tử)

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Bá Luân**

**TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN**  
**KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CỦA GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU**  
**(16/12/2010 – 16/12/2020)**

---

Giáo sư, nhà giáo nhân dân Trần Văn Giàu là một nhà cách mạng, nhà giáo ưu tú, nhà nghiên cứu khoa học lỗi lạc, người cống hiến cả cuộc đời cho đất nước đến hơi thở cuối cùng. Ông sinh ngày 11/9/1911, trong một gia đình trung lưu ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Năm 1925, ông lên Sài Gòn học trường trung học Chasseloup Laubat. Năm 1928, sau khi lấy bằng Tú tài, ông được gia đình cho sang Pháp du học tại trường Đại học Toulouse. Tháng 3/1929, ông bí mật tham gia Đảng Cộng sản Pháp và hoạt động tích cực trong phong trào đấu tranh của du học sinh và công nhân người Việt ở thành phố Toulouse. Năm 1930, ông tham gia biểu tình trước dinh Tổng thống Pháp ở Paris đòi hủy bỏ án tử hình đối với các thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Trong cuộc biểu tình này, ông bị thực dân Pháp bắt và bị trục xuất về Việt Nam. Về nước, ông tiếp tục hoạt động cách mạng tại Sài Gòn – Chợ Lớn, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, được phân công phụ trách Ban học sinh và Ban phản đế của Xứ ủy Nam Kỳ. Năm 1931, ông được tổ chức đưa sang Liên Xô học trường Đại học Đông Phương và tốt nghiệp năm 1933 với đề tài “Vấn đề ruộng đất ở Đông Dương”. Về Sài Gòn, ông tiếp tục hoạt động cách mạng, tham gia tổ chức lại Xứ ủy Nam Kỳ. Ngày 25/6/1935, ông bị thực dân Pháp kết án 5 năm tù, 10 năm quản thúc vì tội “hoạt động lật đổ chính quyền”. Tháng 4/1940, ông mãn hạn tù nhưng mấy ngày sau lại bị Pháp bắt, đưa đi an trí tại Tà Lài – một vùng rừng thiêng nước độc thuộc tỉnh Bình Phước. Tháng 3/1942, ông vượt ngục về Sài Gòn tiếp tục hoạt động cách mạng. Từ ngày 13 đến 15/10/1943, Xứ ủy Nam kỳ họp, bầu ông Dương Quang Đông làm Bí thư Xứ ủy. Ông Dương Quang Đông tuyên bố chỉ tạm nhận chức và sẽ giao lại trọng trách Bí thư Xứ ủy cho đồng chí Trần Văn Giàu.

Năm 1945, Cách mạng Tháng 8 thành công ở Nam Bộ có công lao to lớn của Bí thư Xứ ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Trần Văn Giàu. Năm 1946 – 1948, ông được Trung ương điều sang giúp bạn xây dựng lực lượng kháng chiến ở Campuchia. Năm 1949, ông về nước, được cử làm Tổng giám đốc Nha thông tin.

Năm 1951, Bộ Giáo dục chủ trương thành lập Trường Dự bị đại học ở vùng kháng chiến Thanh – Nghệ - Tĩnh rộng lớn, từ một cán bộ chính trị, ông Trần Văn Giàu chuyển sang làm giáo sư đại học. Năm 1954, sau khi tiếp quản thủ đô, ông được cử làm khoa Trưởng khoa văn – sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Giữa năm 1956, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập, ông

được cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng vẫn tham gia đào tạo ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những năm 1962 – 1975, ông công tác tại Viện Sử học thuộc Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam. Từ năm 1975, ông tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Với những công hiến, những công trình nghiên cứu và giảng dạy của mình trên lĩnh vực triết học, sử học và văn học, Văn Giàu được phong hàm Giáo sư trong lớp giáo sư đầu tiên của nước ta.

Giáo sư từ trần ngày 16/12/2010, được an táng tại xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành – mảnh đất quê hương đã hun đúc nên khí phách của một người Việt Nam chân chính như ông.

Với 100 tuổi đời, 81 tuổi Đảng, hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi trên nhiều cương vị khác nhau, Giáo sư Trần Văn Giàu đã dâng hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng Tổ Quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Từ một thanh niên trí thức yêu nước, ông đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành một chiến sĩ cộng sản, một nhà cách mạng kiên cường, kinh qua bao phong ba bão táp của cách mạng nước nhà trong những giai đoạn đầu tiên, vượt qua ngục tù, đòn roi của kẻ thù, lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và các tỉnh Nam Bộ thành công; rồi theo sự phân công của Đảng, ông trở thành một trong những người đầu tiên khai sáng ra nền giáo dục đại học của nước nhà, trở thành người thầy của những người thầy, cây đại thụ của khoa học xã hội và nhân văn nước nhà. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng quang vinh của Giáo sư Trần Văn Giàu là biểu tượng cho hào khí quật cường và tinh thần bất khuất của đất và người Nam Bộ nói chung, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An nói riêng trong sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc và xây dựng Tổ quốc. Với Đảng bộ và nhân dân Long An, Giáo sư Trần Văn Giàu thực sự là niềm tự hào, là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo, học tập, kế thừa.

Sau ngày Giáo sư Trần Văn Giàu từ trần, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Long An đã chung tay xây dựng khu mộ Giáo sư và gia tộc, trồng cây cảnh quanh khu mộ để tri ân và tôn vinh người đã có đóng góp lớn lao đối với lịch sử và văn hóa của nước nhà. Cùng với Nhà thờ tộc Trần, khu mộ của Giáo sư Trần Văn Giàu đã trở thành địa điểm lưu niệm về Giáo sư và là nơi tham quan, học tập bổ ích đối với nhân dân trong và ngoài tỉnh. UBND tỉnh Long An cũng đã ký Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 xếp hạng Khu Lưu niệm Giáo sư Trần Văn Giàu là di tích cấp tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh còn tài trợ kinh phí để xây dựng Nhà Lưu niệm Giáo sư tại di tích.

**SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH**